

ก.แรงงาน เปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านความ

ปลอดภัยต้อนรับแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ 60



กระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แรงงานเข้าเยี่ยมชมในวันแรงงาน
มุ่งเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า เปิดเผยว่า วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม
2560 ที่ผ่านมานี้ กระทรวงแรงงานได้จัดกิจกรรมเพื่อผู้ใช้แรงงานไว้มากมาย รวมไปถึงการน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9
และเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 อีกทั้งได้เปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิม พระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์
Smart Job Center ชั้น 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ให้ลูกจ้าง นายจ้าง ภาควิชาแรงงานทั้งในระบบ
และนอกระบบ ตลอดจนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์เพื่อสอดรับนโยบายของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานตามยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองสิทธิของ
ลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีที่มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อม
รับของที่ระลึก ซึ่งในวันดังกล่าว มีเครือข่ายแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ
เยี่ยมชมศูนย์ฯ จำนวน 124 คน

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา จัดตั้งโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เป็นสถานที่ให้ความรู้ในรูปแบบเสมือนจริง ที่มีการสื่อสารด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่
ทันสมัย สามารถสร้างความเข้าใจในเรื่องอันตรายจากทำงานและการป้องกัน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน
อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชนและประชาชนทั่วไป โดยมีพิธีเปิดและเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 เป็นต้น
มา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ มีสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ทำงานที่สามารถทดสอบและสัมผัสได้ ด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 11 สถานี ประกอบด้วย สถานีการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ป้ายและเครื่องหมายความปลอดภัย สารเคมีอันตราย สถานที่อับอากาศ
การสื่อสารความเป็นอันตราย ระบบการตัดแยกอุปกรณ์และอันตรายจากไฟฟ้า อันตรายจากเครื่องจักร งานเชื่อม
การยกและเครื่องย้ายสิ่งของ การทำงานบนที่สูง และการกระทำ สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งตั้งแต่เปิดทำการ
จนถึง 30 เมษายน 2560 มีผู้เข้าใช้บริการแล้ว 4,014 คน แบ่งเป็น 74 วัน, 158 รอบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้า

เยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.oshthai.org สอบถาม โทร ๐๒-๒๘๘๕๕๕๘๑
